



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY
Ngày 11 tháng Giêng, 2024

ĐÃ GHI DANH VỚI MỘT ĐẢNG CHÍNH TRỊ? HÃY BẢO ĐẢM LÁ PHIẾU CÓ ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG MÀ QUÝ VỊ MUỐN

Nếu quý vị đã ghi danh với một đảng chính trị thì các ứng cử viên tổng thống của đảng đó sẽ xuất hiện trong lá phiếu của [cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tháng Ba, 2024](#) của quý vị.

Nếu quý vị muốn bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống từ một đảng chính trị khác, quý vị sẽ cần phải ghi danh lại với đảng đó.

Vì lý do đó, Văn Phòng Bầu Cử khuyến khích quý vị [xác minh](#) đảng phái chính trị cũng như địa chỉ nhà và địa chỉ gửi thư của quý vị. Các lá phiếu bắt đầu được gửi tới cử tri hợp lệ vào tuần của ngày 4 tháng Hai.

Các đảng chính trị quyết định ai có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống sơ bộ của họ. Tất cả cử tri hợp lệ đều thuộc hai dạng:

1. Đã ghi danh với một Đảng Chính Trị

Nếu quý vị đã ghi danh với một trong sáu đảng chính trị hợp lệ ở California, lá phiếu của quý vị sẽ chỉ liệt kê các ứng cử viên tổng thống sơ bộ của đảng đó. Quý vị chỉ có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống của đảng đó.

Các đảng chính trị hợp lệ ở California là:

- Đảng Người Mỹ Độc Lập
- Đảng Dân Chủ
- Đảng Xanh
- Đảng Tự Do
- Đảng Hòa Bình và Tự Do
- Đảng Cộng Hòa

Nếu đảng quý vị ghi danh khác với đảng của ứng cử viên tổng thống mà quý vị muốn bỏ phiếu, quý vị sẽ cần phải ghi danh bỏ phiếu với đảng đó. Nếu quý vị muốn thay đổi đảng mà mình đã ghi danh, Văn Phòng Bầu Cử khuyến quý vị nên thực hiện trước ngày 20 tháng Hai.

2. Đã ghi danh là Không Đảng Phái (Còn được gọi Độc Lập hoặc Không Đảng Phái)

Nếu quý vị đã ghi danh với tư cách không đảng phái, quý vị sẽ tự động nhận được lá phiếu không



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

đảng phái cho cuộc bầu cử ngày 5 tháng Ba. Lá phiếu không đảng phái của quý vị **sẽ không** liệt kê phần tranh cử sơ bộ hoặc ứng cử viên tổng thống.

Gần 490.000 cử tri ở Quận San Diego đã ghi danh là không đảng phái. Nếu quý vị là một trong số những cử tri này, quý vị có thể làm theo các hướng dẫn ngay bây giờ để bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ. Là cử tri không đảng phái, quý vị có thể chọn một trong ba [loại lá phiếu chuyển đổi](#) khác nhau.

Các Đảng Chính Trị Cho Phép Cử Tri Không Đảng Phái chuyển đổi:

Năm nay **Đảng Người Mỹ Độc Lập, Đảng Dân Chủ** và **Đảng Tự Do** cho phép các cử tri không đảng phái tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của họ.

Các cử tri không đảng phái phải yêu cầu lá phiếu của một trong ba đảng này để bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống sơ bộ của đảng đó. Việc chọn một trong ba lá phiếu của đảng chính trị này **sẽ không** làm cho quý vị ghi danh vào đảng đó. Quý vị sẽ vẫn là cử tri không đảng phái.

Quý vị có thể điền vào mẫu đơn yêu cầu lá phiếu chuyển đổi đảng cho cử tri không đảng phái của Văn Phòng Bầu Cử có tại sdvote.com hoặc đến Văn Phòng Bầu Cử ở Kearny Mesa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Cũng lưu ý rằng Đảng Dân Chủ cho phép các cử tri không đảng phái bỏ phiếu trong phần tranh cử tổng thống của họ, nhưng không cho phép phần tranh cử Ủy Ban Trung Ương. Nếu yêu cầu, quý vị sẽ nhận được phiên bản không đảng phái của lá phiếu Đảng Dân Chủ.

Các đảng chính trị **KHÔNG** cho phép cử tri không đảng phái chuyển đổi

Năm nay, **Đảng Xanh, Đảng Hòa Bình và Tự Do** và **Đảng Cộng Hòa** đã giới hạn vòng bầu cử sơ bộ tổng thống của họ đối với các cử tri không đảng phái.

Các cử tri không đảng phái **sẽ không** thể chọn một trong những lá phiếu này. Những cử tri không đảng phái muốn có một trong các lá phiếu của các đảng này sẽ cần phải [ghi danh lại](#) với đảng đó.

Quý vị có thể điền vào mẫu ghi danh cử tri mới trực tuyến tại sdvote.com.

Bất kể quý vị chọn đảng nào, tất cả cử tri hợp lệ sẽ được phép bỏ phiếu cho các phần tranh cử không đảng phái và các chức vụ do cử tri đề cử, chẳng hạn như các chức vụ quốc hội Hoa Kỳ và quốc hội tiểu bang.

Hai người có số phiếu cao nhất trong các phần tranh cử do cử tri đề cử sẽ tiến tới cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng Mười Một.



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Quý vị không chắc rằng mình đã ghi danh theo đảng chính trị nào hoặc liệu quý vị đã ghi danh cử tri hay chưa?

Quý vị có thể kiểm tra hồ sơ ghi danh của mình, ghi danh cử tri lại và ghi danh tại sdvote.com.

Văn Phòng Bầu Cử khuyến khích quý vị làm việc này trước ngày 20 tháng Hai để không bị chậm trễ và xếp hàng dài tại các trung tâm bỏ phiếu.

Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống ngày 5 tháng Ba tại sdvote.com, hoặc gọi (858) 565-5800 hoặc số điện thoại miễn phí (800) 696-0136.

###

COUNTYNEWSCENTER   